

ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง 11 – 13 ธันวาคม 2563 // 30 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – วัดป่าตาราภิรมย์ – บ้านแม่สา

08.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้า เคาน์เตอร์ E1-E8 สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

10.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4104

11.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่

เที่ยง บริการอาหาร ณ บ้านม่อนม่วน

จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดป่าตาราภิรมย์ ได้รับพระบรมราชานุญาตยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ นับได้ว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวัด มี หอพระทันตธาตุ ด้วยศิลปกรรมแบบล้านนาประยุกต์อันสวยงามและวิจิตรอลังการที่สุด จากนั้นนำท่านสู่ **บ้านแม่สา** หนึ่งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตและชนบประเพณี แบบดั้งเดิมของชาวบ้าน

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก โรงแรม FOUR SEASON HOTEL RESORT CHIANGMAI หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง โครงการหลวงหนองหอย - ม่อนแจ่ม - I love flower farm

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านสู่ **โครงการหลวงหนองหอย** เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่มีบทบาทในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่ชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น เผ่าม้ง เผ่าลีซอและจีนยูนนาน ภายในโครงการมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจอยู่หลายที่ เช่น แปลงผักแบบขั้นบันได แปลงสาธิตไม้ผล แปลงสตอร์เบอรี่พันธุ์พระราชทานและสวนองุ่นไร้เมล็ด ที่ท่านสามารถลองเก็บและชิมสตอร์เบอรี่กับองุ่นกันได้แบบสดๆ จากต้น จากนั้นนำท่านสู่ **ม่อนแจ่ม** เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย บนม่อนแจ่ม สามารถชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและตก ด้านหนึ่งมองลงไปจะเห็นวิวของ อ.แม่แตง และอ.แมริมได้ ส่วนในวันที่ฟ้าเปิด สามารถมองเห็นไกลถึงดอยหลวงเชียงดาวและเขตภูเขาจังหวัดเชียงใหม่ได้ แต่ที่ยิ่งกว่านั้นคือ ในคืนเดือนมืด เมื่อแหงนหน้ามองท้องฟ้าที่นี้จะไปด้วยทะเลดาว เต็มฟากฟ้า

เที่ยง บริการอาหาร ณ บ้านม่อนม่วน

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ **I love flower farm** เป็นสวนดอกไม้สดที่มีดอกไม้มากมายไม่ว่าจะเป็นดอกลาเวนเดอร์ ดอกคัตเตอร์ ดอกมาร์กาเร็ต และในปีนี้อาจได้พบกับดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ที่หลายคนจะคิดว่ามาจากต่างประเทศ

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารดาราต้า

ที่พัก โรงแรม FOUR SEASON HOTEL RESORT CHIANGMAI หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - วัดอุโมงค์

เช้า	บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านสู่ วัดพระธาตุดอยคำ (วัดหลวงพ่อทันใจ) วัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปี พระธาตุนี้เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า องค์หลวงพ่อทันใจ ที่ประชาชนให้ความเคารพและมาสักการะบูชา ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว
เที่ยง	รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย	จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐาน ของพระพุทธสิหิงค์ วัดนี้มีความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันสูงค่ายิ่งเช่นวิหารลายคำจิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายคำหอไตรวิหารหลวง จากนั้นนำท่านสู่ วัดอุโมงค์หรือสวนพุทธธรรม เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีเอกลักษณ์งดงามไม่เหมือนใคร ตัววัดตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ ไม่ไกลจากบริเวณตีนดอยสุเทพ อยู่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอยู่ไม่ห่างจากย่านฮิปของนักท่องเที่ยวอย่างนิมมานเหมินท์มากนัก สำหรับประวัติของวัดอุโมงค์ เริ่มต้นขึ้นในสมัยของปฐมมกุษัตริย์ของล้านนาคือพระเจ้ามังรายมหาราช
18.30 น.	เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4107
19.50 น.	เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ